

Số: /BC-HĐND

Ninh Thuận, ngày tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022**

#### **I. Kết quả công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022**

##### **1. Thực hiện chức năng quyết định của HĐND**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 6 tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4 và thứ 5); HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 24 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật. Công tác chuẩn bị tờ trình, đề án, thẩm tra, thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết đảm bảo quy trình và chất lượng. Kỳ họp chuyên đề được phối hợp tổ chức khẩn trương nhằm xem xét quyết định các nội dung cấp bách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

##### **2. Thực hiện chức năng giám sát**

\* Giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất rừng; bảo vệ, phát triển rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng); tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh”, kết quả giám sát sẽ được báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và phân công cụ thể hoạt động giám sát năm 2022 đối với các Ban HĐND tỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, chặt chẽ chương trình giám sát đề ra.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh triển khai giám sát chuyên đề “Việc phát triển khu đô thị - khu dân cư, kinh tế đô thị và bất động sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2021”; khảo sát đơn của công dân liên quan đến việc thực hiện Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở núi Đá Lăn, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc.

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề Công tác quản lý hoạt động về dục và vật tư y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; khảo sát kết quả thực hiện Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh triển khai giám sát chuyên đề “Kết quả việc triển khai thực hiện phát triển các mô hình sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021”; khảo sát thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số, đơn kiến nghị của công dân xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

\* Thẩm tra, giám sát trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Trên các lĩnh vực phụ trách quy định pháp luật, theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra, giám sát các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên lĩnh vực phụ trách, báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; cụ thể:

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra kết quả công tác của các ngành: Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2022.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; tình hình cân đối ngân sách địa phương; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

- Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu được thực hiện thường xuyên qua theo dõi đơn đốc kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trước và sau tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu thực hiện chức năng giám sát, rà soát chất lượng trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, báo cáo kết quả để Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết, bảo đảm tất cả ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết nghiêm túc, chất lượng.

Nhìn chung, hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra, cơ bản hoàn thành, đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Công tác tổ chức các đợt giám sát chuyên đề được chuẩn bị sâu, kỹ, theo chương trình kế hoạch; chú trọng cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng tăng cường khảo sát cơ sở, thực tế.

### **3. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân**

#### **a) Hoạt động tiếp xúc cử tri**

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức đề đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 02 đợt<sup>1</sup>.

Hình thức tiếp xúc cử tri được tổ chức đảm bảo an toàn, phù hợp tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid - 19<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sau kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) và trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, các Tổ đại biểu đã tiếp thu, tổng hợp 62 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, các Tổ đại biểu đã tiếp thu, tổng hợp 145 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả các kỳ họp HĐND<sup>3</sup> và dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công tác tiếp xúc cử tri được chỉ đạo cải tiến, đổi mới theo hướng các Tổ Đại biểu khảo sát, nắm tình hình thực tiễn đối với các nội dung cử tri phản ánh, nổi cộm, bức xúc trước và sau khi tiếp xúc cử tri. Các Tổ đại biểu được cơ cấu Tổ trưởng, Tổ phó là lãnh đạo các địa phương, đã chỉ đạo trực tiếp giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương.

Qua tổng hợp, rà soát, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri; chỉ đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xem xét, giải quyết, trả lời cử tri.

#### **b) Hoạt động tiếp công dân và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân**

Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2022. Theo đó, đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định. Qua đó, tiếp nhận, trả lời, giải đáp và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo luật định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp 26 lượt công dân đến phản ánh, trình bày về nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 80 đơn thư của công dân. Qua nghiên cứu, xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 52 đơn đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; lưu 28 đơn theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 41 văn bản trả lời, phúc đáp của các cấp, ngành gửi đến.

Theo kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh; thông báo lịch tiếp công dân tỉnh được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời đăng tải, tăng cường thời lượng đưa tin, thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trong tỉnh biết đến tham dự kiến nghị, phản ánh trực tiếp, nhờ vậy kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn so với trước.

<sup>2</sup> Đợt TXCT sau kỳ họp thứ 3 kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến; đợt TXCT trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022: Hình thức trực tiếp.

<sup>3</sup> Các kỳ họp thứ 3,4,5 HĐND tỉnh khóa XI.

Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính tỉnh uỷ, Ban Tiếp công dân trong việc tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc cụ thể khi có yêu cầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

#### **4. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh**

##### **a) Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động**

Thường trực HĐND tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong việc phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết; phân công khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; điều hòa các nội dung giám sát, khảo sát, đảm bảo kế hoạch đề ra, có trọng tâm, trọng điểm.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xin chủ trương chỉ đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh trong các hoạt động của HĐND, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND. Đối với những nội dung quan trọng có liên quan đến chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ qua Đảng đoàn HĐND tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ, tham dự các hội nghị, cuộc họp của Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ngành, địa phương; thực hiện định kỳ và nghiêm túc chế độ báo cáo công tác tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tham luận tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên theo đề nghị của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng; xây dựng bài viết đăng trên Tập san Báo Ninh Thuận về những thành tựu nổi bật của hoạt động HĐND qua các nhiệm kỳ đăng trên Ấn phẩm “Ninh Thuận qua 30 năm đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 30 năm ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022).

Về quan hệ với HĐND cấp huyện, xã, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giao ban hàng quý nhằm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của HĐND huyện, xã đảm bảo hoạt động HĐND các cấp thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đã tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện 03 lớp, với 178 đại biểu tham dự/202 đại biểu được triệu tập; mỗi lớp được bồi dưỡng 12 chuyên đề theo tài liệu của Bộ Nội vụ, các ủy viên Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh làm báo cáo viên.

Tổ chức quán triệt, tham mưu Đảng đoàn triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 15-KL/TU Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến Thường trực HĐND cấp huyện, xã; đôn đốc triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lập kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp.

### **b) Việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND**

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức thành công 05 phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Các phiên họp Thường trực có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Qua đó, đã thảo luận, xem xét đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; xem xét, quyết định các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; chuẩn bị nội dung, chương trình; rà soát kết quả chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh.

### **d) Cho ý kiến giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền**

Đối với những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND tổ chức thẩm tra, có ý kiến. Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến và giao UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, bảo đảm theo quy định pháp luật, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh; đã thảo luận và cho ý kiến thống nhất triển khai thực hiện đối với 25 nội dung vấn đề *(Theo phụ lục đính kèm)*.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh để cho ý kiến giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền đảm bảo kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại phiên họp, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, có ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực, bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể của Thường trực HĐND tỉnh. Các phiên họp ngày càng được cải tiến, đổi mới theo hướng xem xét, thảo luận các nội dung, công việc trọng tâm, thực chất, hiệu quả, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan.

## II. Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quan tâm cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND; chuẩn bị tổ chức thành công các kỳ họp chuyên đề; tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra; duy trì và tổ chức có hiệu quả các phiên họp thường kỳ, hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố nhằm kịp thời hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác theo quy định; tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên, phối hợp, đồng hành cùng UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương trong giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid - 19; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo cải tiến, thực hiện có hiệu quả.

Các Ban HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Công tác thẩm tra ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Hoạt động giám sát, khảo sát từng bước thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội của địa phương.

Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các Sở, ngành liên quan một cách chặt chẽ, kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động; thường xuyên giữ mối quan hệ với các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kết luận số 15-KL/TU Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến Thường trực HĐND cấp huyện, xã.

Tuy nhiên, kết quả công tác của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế như chưa tổ chức hoạt động giải trình

tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; ý kiến chất vấn của đại biểu tại các kỳ họp, giữa hai kỳ họp còn ít; chưa tổ chức được tiếp xúc cử tri chuyên đề.

### **III. Nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022**

Trên cơ sở kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

1. Nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh; kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách của thực tiễn, trong đó chú trọng công tác phối hợp các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng nội dung, chương trình kỳ họp.

2. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh đối với các hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp HĐND; tham gia lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND, bảo đảm các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, là cơ sở quan trọng giúp đại biểu HĐND xem xét, quyết định các nội dung trình tại kỳ họp.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch đề ra.

5. Tổ chức giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đôn đốc giải quyết kịp thời các vướng mắc, bức xúc chính đáng của cử tri và Nhân dân.

6. Tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.

7. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND; lãnh đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh theo quy định pháp luật.

9. Tiếp tục tổ chức, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với HĐND các huyện, thành phố để trao đổi, thảo luận về kỹ năng, kinh nghiệm, phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động HĐND các cấp.

10. Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo tuyên truyền nội dung nghị quyết của HĐND, đảm bảo đi vào cuộc sống./.

***Nơi nhận:***

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Lực**